



โครงการ 76 คนดี นำทาง แคนคณแผ่นดิน ปี 2551

เนชั่นแนลเดม็อกเรซีกรุป ร่วมกับ 13 พันธมิตร ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ, สำนักงาน กทช., บมจ.กสท., ไทโยต้า, ดีแทค, กิฟฟารีน, ลามีน่า, เครือสหพัฒน์, เปา, ไอซีซี, หมอมมี และคิงเพาเวอร์ ในการสานต่อ โครงการ "แคนคณแผ่นดิน" ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2550 มีการส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบรางวัลแด่บุคคลที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ในปี 2551 เพื่อเป็นการขยายโครงการให้ใหญ่ขึ้น อันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง และในที่สุดก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างจริงจังและยั่งยืน จึงมีปรับรูปแบบจากมอบรางวัลแยกตามสาขา เป็นการค้นหา 76 คนดี นำทางจาก 76 จังหวัด เป็นโครงการที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยทุกคน หรือแม้แต่สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยของเรามากกว่า 5 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพียงแต่มีคุณคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ดังนี้ เป็นคนดีมีจริยธรรม เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองนอกกรอบ มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมในวงกว้าง โดยผลงานที่เกิดขึ้น สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมชุมชน ในแบบยั่งยืน และประวัติชีวิตและผลงานมีผลช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ข้อมูลคนดีที่นำมาคัดสรรนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากนักข่าวทั่วประเทศ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงจากประชาชนทั่วไป จากนั้นข้อมูลทุกๆส่วนจะถูกนำมาประมวลวิเคราะห์ และเข้าสู่ระบบของการให้คะแนนเพื่อทำการตัดสิน โดย คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทั้ง 8 ท่าน คือ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ คุณมีชัย วีระไวทยะ ม.ล.นราญกุล ชุมพล คุณธนาชัย ธีรพัฒน์วงศ์ คุณสุทธิชัย หยุ่น และคุณธนะชัย สันติชัยกุล

งานเลี้ยงมอบรางวัลเกียรติยศแด่ 76 คนดี นำทาง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมาที่ โรงละครอักษรา โดยมีการมอบโล่เกียรติยศจากฯพณฯศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นอกจากนั้น 76 คนดี นำทาง จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมได้รับการเผยแพร่เกียรติคุณผ่านทางสื่อมวลชนในเครือเนชั่นกรุป



นายสิษฏ์ เจริญผล

อายุ ๕๐ ปี

ที่อยู่ ๓๒ หมู่ ๒๗ ส.วิเศษเขวาส อ.ท่ามะกา จ.นครปฐม
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากศูนย์ กชน. ท่ามะกา

นายสิษฏ์ได้มองเห็นถึงความยากจนของชาวบ้าน โดยเฉพาะหนี้สินของคนในพื้นที่ พบว่าในชุมชนบ้านรางสีมีหนี้สินเป็นจำนวนมากกว่า ๓๓ ล้านบาท เขาจึงได้มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

โดยเขาเป็นผู้หนึ่งในการจัดตั้งกลุ่มทำงาน "สัจจะออมทรัพย์" เริ่มจากมีสมาชิกจากหมู่บ้านรางสีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๕๕ คน จนดำเนินการเรียบร้อยรวม ๖ ปี ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มขยายไปถึงหมู่บ้านๆ มีสมาชิก ๒๔๓ คน และมีเงินออมชุมชนเวียนภายในกลุ่ม ๒ ล้านบาทกว่าบาท มีเงินสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกเป็นเงินแสนบาท นอกจากขยายไปสู่ตำบลแล้ว ยังขยายไปสู่ระดับจังหวัดอีกด้วย

เขายังเป็นผู้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทำให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง พัฒนาสร้างศักยภาพของประชาชนคนในชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มกันของชุมชนที่แข็งแรง รองรับนโยบายของรัฐบาลในด้านความพอเพียงได้อย่างแท้จริง

นายสมานฮัย สุวรรณอำไพ

อายุ ๕๘ ปี

ที่อยู่ ๓๕๗ หมู่ ๒๗ อ.ท่ามะกา จ.นครปฐม
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสมานฮัยหรือ "ครูชีควาย" เป็นผู้ริเริ่มวางแผนงานเทศบาลตำบลรางสีนำศรีสงครามเสนอสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมื่อปี ๒๕๕๐ จนกลายเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของศรีสงครามในปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการดำเนินงานวิจัยของสหภาพสภากรรว่าด้วยการอนุรักษ์เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักวิจัยในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในหมู่บ้านที่อยู่มานาน ๔ หมู่บ้าน (ปี๒๕๕๕-๒๕๕๗)

นอกจากนี้ยังเป็นผู้คิดและเป็นเจ้าของโครงการ "ชีควายช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" ของโรงเรียนบ้านหนองบงท่าในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ผู้กระบวนกรเรียนการสอนและพัฒนารูปแบบจากการหมักเป็นปุ๋ยชีควายเกิดขึ้นและได้รับการชื่นชมจากนิสิตหลายฉบับทั้งภาษาไทยและอังกฤษเริ่มจากฉบับแรกในท้องถิ่นชื่อ "ลมชีควาย"

เป็นเจ้าของโครงการการนำควายเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อุทิศครูฝึกหัดเพื่อโดยการขอควายจากมูลนิธิกองทุนพระศรีอริยเพื่อเข้าสู่วิทยาลัยแบบ ๑๓ โรงเรียน ภาาได้เวียนไรจะไม่ควาย นำควายมาใช้ทำเป็นแก๊สในโรงเรียนและขยายพันธุ์ควายของตนเองและโรงเรียนซึ่งดำเนินการเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท